



# ข่าวคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักกรรมการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๕ E-mail : Nconreform@Gmail.com



การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒๐ วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาเรื่อง “ผลกระทบทางการค้าและการลงทุนต่อประเทศไทยจากการเข้าร่วมกลุ่มความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)” โดยได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจง ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมบัญชีกลาง และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ สรุปได้ ดังนี้

ผู้แทนกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) เป็นกลุ่มศึกษาจากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ รวมถึงแง่มุมที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ระบบสุขภาพ และอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม โดยผลกระทบทางการค้าและการลงทุนต่อประเทศไทยจากการเข้าร่วมกลุ่มความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) หากไทยเข้าร่วมเป็นภาคี ซึ่งกลุ่มกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน มีข้อกังวล อาทิ อาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกรรายย่อย การขยายอายุสิทธิบัตร และการผูกขาดข้อมูลทางยา

ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ได้ทำการศึกษาข้อมูล การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ (UPOV 1991) ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ คุณสมบัติของพันธุ์พืชใหม่ สนธิสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของยูพอฟ กรณีต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของยูพอฟ ตัวอย่างในต่างประเทศ สิทธิที่นักปรับปรุงพันธุ์จะได้รับจากการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ กับความแตกต่างจากอนุสัญญายูพอฟ (UPOV 1991) นอกจากนี้ได้มีแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วย ส่วนข้อตกลง CPTPP สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ [www.upov.int](http://www.upov.int)



# ข่าวคณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจ

## สำนักกรรมการ ๑ สมาชิกผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๕ E-mail : Nconreform@Gmail.com



ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องยา และ ข้อตกลง UPOV นั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องผลกระทบของ ข้อตกลงนี้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะทำงานประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษา แนวทางการแก้ไข และปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ พร้อมทั้งได้มีการชี้แจง ขึ้นตอน แนวทาง การปฏิบัติ ให้หน่วยงานมีเข้าใจที่ตรงกัน ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป

ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา และเวชภัณฑ์ของประเทศที่ทันสมัยและยั่งยืน ทำให้องค์กรต้องทำการศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง CPTPP โดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาเชิงลึก อาทิ ระเบียบ กฎหมายของไทย กฎหมายของต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรที่มีอำนาจผูกขาด ทรัพย์สิน ทางปัญญา พันธกรรมทางชีวภาพกับจุลชีพ วัคซีน และศึกษาบริบทและศักยภาพขององค์กรของตน เพื่อให้ องค์กรมีความพร้อมที่จะแข่งขันและจะเป็นโอกาสที่ดีของไทยต่อไป

ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในภาพรวมข้อตกลง CPTPP สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ที่มุ่งยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน อาทิ การเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกการคุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญาของคนไทยในต่างประเทศ การเข้าเป็นภาคีสันติสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อพัฒนา ระบบการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนเครือข่ายดิจิทัล ซึ่งไทยอยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ ข้อบทเรื่องการ บังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะช่วยพัฒนาการปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการไทยที่ถูกละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสมาชิก CPTPP ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง หากไทยเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP กรมบัญชีกลาง มีการเตรียมการโดย การศึกษาข้อมูล อาทิ ข้อตกลง CPTPP พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง พัสตดูที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน บัญชีนวัตกรรม ยา เครื่องมือแพทย์ และจะ ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีแนวทางรองรับและการแก้ไขปัญหาต่อไป

ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในการเจรจา จะมีการตั้งคณะเจรจาขึ้นมา ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดูแลในแต่ละข้อบทของแต่ละเรื่อง หน่วยงานที่เป็น เจ้าของเรื่องที่เป็นหน่วยงานหลักจะเป็นหัวหน้าในแต่ละกลุ่มเจรจา และการเจรจาในขั้นนี้ จากการศึกษาของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลง CPTPP เป็นการเจรจาเสร็จแล้ว ถ้าหากครม. เห็นชอบ ไทยก็จะไป แสดงเจตจำนงเพื่อขอเจรจาเข้าเป็นสมาชิก โดยเน้นว่าเรื่องใดที่เป็นประเด็นอ่อนไหวที่ต้องปรับตัวก็จะเจรจา เพื่อขอยกเว้น ขอความยืดหยุ่น และขออนุญาตเวลาปรับตัวให้นานที่สุด เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ ถ้าหากได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้วนั้น การเจรจาจะเป็นประการใด จะต้องดูผลอีกครั้งว่าไทยรับผลการเจรจา ได้หรือไม่ และได้รับความยืดหยุ่น ได้รับข้อยกเว้น ได้รับระยะเวลาในการปรับตัวในทุกเรื่องที่มีความจำเป็น หรือไม่ว่าอย่างใด ก่อนที่จะกลับมาเสนอ ครม. แล้วผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะรับไม่รับ คือ รัฐสภาตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กระบวนการระหว่างการเจรจา ทางกระทรวงพาณิชย์ ก็จะมีการหารือในการรับฟังและให้ข้อมูลกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาคประชาสังคม และจะ ทำงานร่วมกับรัฐสภาอย่างใกล้ชิดกัน กล่าวโดยสรุป ถ้าครม.อนุมัติให้ไปเจรจาก็จะอยู่ขั้นตอนการเจรจายัง ไม่ได้ผูกมัดประเทศไทย และหากเกิดการสรุปผลการเจรจาได้ จะรับหรือไม่รับจะขึ้นอยู่กับทางรัฐสภา



# ข่าวคณะกรรมการจัดการพัฒนาเศรษฐกิจ

## สำนักกรรมการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๕ E-mail : Nconreform@Gmail.com



คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ คือ หากผู้ชี้แจงหรือผู้แทนจากหน่วยงาน มีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งหนังสือและข้อมูลมาที่คณะกรรมการได้ และจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่จะรวบรวม นำข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร  
กลุ่มงานคณะกรรมการจัดการพัฒนาเศรษฐกิจ  
วันพุธที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ข้อมูล ณ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา)